



แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

เนื่องด้วยประชาชนตำบลหนองสูงเหลื่อมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งโครงการหรือเสนอปัญหาความต้องการเร่งด่วนมาภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เสร็จแล้ว ดังนั้นเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒๒/๑ และ ๒๒/๒) การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม	๑
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการพัฒนา	๒
	๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
	๒. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓	๓
ภาคผนวก		

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ แผนชุมชน และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา ท้องถิ่น

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ที่ต้องการพัฒนาตำบลในด้าน ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง แผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การ ดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของ อบต. ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ขึ้น

วัตถุประสงค์และความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม

๑. เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณประจำปี หรือเอกสารการประชุมสภาและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ งบประมาณ
๒. เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่สามารถตอบสนองการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมประปา บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็น	ปรับปรุงระบบส่งน้ำดี ระบบน้ำดิบ ระบบระบาย ตะกอน ระบบจ่ายน้ำดี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๙๘,๕๐๐					ประชาชน มีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคที่ สะอาดถูก หลักอนามัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมประปา บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็น	ปรับปรุงระบบส่งน้ำดี ระบบระบายตะกอน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๖๒,๔๐๐					ประชาชน มีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคที่ สะอาดถูก หลักอนามัย	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็น	ปรับปรุงระบบส่งน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ ระบบระบายตะกอน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๘๙,๗๐๐					ประชาชน มีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคที่ สะอาดถูก หลักอนามัย	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเทียม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)				๒๕๖๕ (บาท)
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมประปา บ้านโพธิ์ปรีอเวง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็น	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ระบบระบายตะกอน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ			๒๕๗,๑๐๐			ประชาชน มีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคที่ สะอาดถูก หลักอนามัย	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมประปา บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหา ประปาไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็น	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ระบบระบายตะกอน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ			๑๕๕,๖๐๐			ประชาชน มีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี น้ำอุปโภค- บริโภคที่ สะอาดถูก หลักอนามัย	กองช่าง ค



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๐๗๕๕๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม